
Háskólaþing Háskóla Íslands 17. janúar 2024
  Jón Atli Benediktsson, rektor



Dagskrá

Kl. 13.00-13.05 Rektor setur þingið og fer yfir dagskrá og tímaáætlun (5 mín.).

Kl. 13.05-13.25 Rektor reifar mál sem eru efst á baugi hjá Háskóla Íslands (20 mín.).

Kl. 13.25-14.25 Drög að þróunaráætlun fyrir svæði Háskóla Íslands (60 mín.).

Málsmeðferð:

a) Inngangur. Hrund Ólöf Andradóttir, prófessor og formaður 

skipulagsnefndar Háskóla Íslands (10 mín.).

b) Drög þróunaráætlunar Háskóla Íslands. Orri Steinarsson arkitekt og

borgarskipulagsfræðingur, JVST í Rotterdam (20 mín.).

c) Umræður (30 mín.).

Kl. 14.25-14.40 Kaffihlé



Dagskrá (frh.)

Kl. 14.40-15.45 Stjórnun bílastæða á lóð Háskóla Íslands (65 mín.).

Málsmeðferð:

a) Rekstur bílastæða Háskóla Íslands. Kristinn Jóhannesson,

sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs (20 mín.).

b) Umræður (45 mín.)

Kl. 15.45 Rektor slítur háskólaþingi

Að formlegri dagskrá lokinni verður boðið upp á léttar veitingar í anddyri Aðalbyggingar



Áherslubreytingar í QEF 3

▪ Tilfærsla frá áherslum QEF til nálgunar Finnish 
Education Evaluation Centre (FINEEC), með aukinni 
áherslu á samfellu í gæðastjórnun:

1. Starfshættir sem styðja við nemendamiðað skipulag, 
framkvæmd þess og aukin gæði náms

2. Starfshættir sem miða að því að auka samfélagslega 
þátttöku háskóla, styrkja rannsóknir og styðja við 
nýbreytni í stjórnun 

3. Þróun og hlutverk gæðakerfis og notkun þess við 
stjórnun og framkvæmd stefnu skólans

Efst á baugi



Fjármál



Fjárlög og fjárhagsáætlanagerð

▪ Í desember sl. vantaði um 1.200 m.kr. upp á að endar næðu saman í 

fjárhagsáætlunum fræðasviða og stjórnsýslu fyrir árið 2024 

▪ Við lokaafgreiðslu fjárlaga 2024 bættist við 300 m.kr. framlag frá 

Happdrætti HÍ sem léttir á húsnæðislið og rekstri skólans

▪ Þrátt fyrir þessa viðbót og mikla vinnu við að draga úr kostnaði, m.a. með 

því að leggja ekki fé til Sáttmálasjóðs, vantar enn um 250 m.kr. til að 

endar nái saman



Fjármál (frh.)

▪ Árið 2023 þurfti HÍ að mæta fyrirvaralítilli 300 m.kr. lækkun fjárveitingar 

vegna fækkunar nemenda og var boðuð enn frekari lækkun af sömu 

ástæðu 2024 

▪ Þessi aðgerð, sem hefði haft í för með sér ríflega 1 ma.kr. lækkun 

fjárveitingar til HÍ, var ekki látin ganga eftir af hálfu stjórnvalda

▪ Þrátt fyrir að nýtt fjármögnunarlíkan stjórnvalda skili sambærilegri 

heildar raunfjárveitingu til HÍ 2024 og var 2023, er ljóst að áhrif nýs 

líkans eru mismikil eftir fræðasviðum sem kallar á frekari endurskoðun á 

deililíkani HÍ á komandi mánuðun

▪ Jafnframt verður haldið áfram viðræðum við stjórnvöld um 

fjárhagsstöðu skólans



Samstarf háskóla

▪ Áfram er haldið viðræðum við Háskólann á Hólum um aukið samstarf 

og mögulega sameiningu

▪ Önnur úthlutun úr sjóðnum „Samstarf háskóla“, sem hefur m.a. að 

markmiði að auka samstarf á milli innlendra háskóla og stuðla að 

sameiningum, átti að fara fram í gær en var frestað

▪ Samtals bárust um 55 styrkumsóknir frá öllum innlendu háskólunum og 

var sótt um 3.997 m.kr.

▪ Samtals hljóta 35 umsóknir styki að fjárhæð samtals 1.590 m.kr. 



Úthlutun úr Rannsóknasjóði 2024

▪ Alls bárust 353 umsóknir og voru 67 þeirra 

styrktar eða 19%

▪ Úthlutað var 

- 4 öndvegisstyrkjum og stendur fræðafólk HÍ að 

þeim öllum

- 30 verkefnisstyrkjum og stendur fræðafólk HÍ að

24 þeirra

- 11 nýdoktorastyrkjum og renna 6 þeirra til HÍ

- 22 doktorsnemastyrkjum og fara 17 til HÍ

▪ Þetta er glæsilegur árangur, en það er

áhyggjuefni að sjóðurinn hefur rýrnað verulega

að raunvirði á sl. 3 árum



Fram undan



Akkerisfundur HÍ26 30. jan.



UT messan 2.-3. feb.



Árshátíð starfsfólks 9. feb.



 Jafnréttisdagar 12.-15. feb.



Brautskráning kandídata í 
Háskólabíói 23. feb.



Háskóladagurinn 2. mars



Flutningur Menntavísindasviðs í Sögu í sumar



▪ Nú stendur yfir mesta uppbyggingarskeið í sögu HÍ
- Veröld – hús Vigdísar
- Gróska
- Saga
- Edda
- Hús Heilbrigðisvísindasviðs

- Uppbygging Vísindagarða

▪ Tímabært er að huga ekki aðeins að einstökum 
byggingum heldur að móta heildarsýn fyrir 
háskólasvæðið

Í brennidepli á þessu háskólaþingi: 
Skipulags-, samgöngu- og bílastæðamál



▪ Ýmsar forsendur hafa breyst frá því að 
fyrstu drög voru kynnt, m.a. með tilkomu 
Sögu og áformum um að fyrsti áfangi 
Borgarlínu muni liggja um háskólasvæðið

▪ Fleiri breytingar til skoðunar, s.s. þverun 
Hringbrautar með undirgöngum, 
hugmyndasamkeppni um framtíð 
Hagatorgs o.fl.  

▪ Drög að nýrri þróunaráætlun verða kynnt 
hér í dag ásamt tillögu að útfærslu 
bílastæðamála sem er liður í 
þróunaráætluninni

Skipulags- og samgöngumál
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